

Chuyên gia viết luận án thuê cho sinh viên

Tác Giả: Xuân Vũ (dịch từ The Chronicle Review)
Thứ Ba, 23 Tháng 11 Năm 2010 18:24

Tôi làm việc tại một công ty trực tuyến, công ty này đã kiếm được hàng ngàn đô la mỗi tháng bằng cách tạo ra những bài luận để các giáo sư đưa vào một số yêu cầu do các khách hàng sinh viên đưa ra.

Tiêu đề của một "chuyên gia" viết luận thuê cho sinh viên

Một tác giả có bút danh là Ed Dante, ở East Coast, Mỹ, viết cho tờ The Chronicle tiêu đề "hậu trường" câu chuyện anh kiếm sống bằng cách viết luận thuê cho các khách hàng sinh viên thông qua một công ty cung cấp dịch vụ viết luận thuê suốt 6 năm qua...

Viết thuê 5.000 trang bài luận/năm

Tôi nhận được yêu cầu qua email vào lúc 2 giờ chiều của một khách hàng muốn tôi hoàn thành phần đầu của bài luận dài 75 trang trong một tuần. Tôi báo với cô ấy là không vấn đề gì. Mà cuối thực là không thành vấn đề. Trong năm trước, tôi viết khoảng 5.000 trang bài luận mà hầu hết là viết vào lúc sát nút. Những tên của tôi không có trên bất kỳ bài luận nào.

Tôi đã viết bài luận cho học viên thạc sĩ ngành Tâm lý nhân văn, cho một tiến sĩ ngành Xã hội học và một nhà nghiên cứu học viên cao học. Tôi đã hoàn thành luận văn của các sinh viên ngành Du lịch, Quản trị Kinh doanh và Kế toán. Tôi đã hoàn thành bài tập cho các khóa học về Lịch sử, Địa lý, Quan hệ lao động, Đạo đức, Lý thuyết, Quản lý thể thao, An ninh biển, Dịch vụ hàng không, Phát triển bền vững, Ngân sách đô thị, Marketing, Luân lý học, Đạo đức, Kiến trúc hiện đại, Khoa học học, Văn học và Quản trị công. Tôi đã tham dự một số hội thảo và hội nghị.

Bạn chia sẻ nghe nói về tôi, những người có thể bạn đã từng đọc một số tác phẩm của tôi. Tôi là một lính đánh thuê. Khách hàng của tôi là sinh viên. Các sinh viên sẽ dùng dịch vụ của tôi mà quên rằng họ không thể phát hiện được, mà có khi thậm chí họ chia sẻ thông tin đó cho bạn này.

Tôi làm việc tại một công ty trực tuyến, công ty này đã kiếm được hàng ngàn đô la mỗi tháng bằng cách tạo ra những bài luận để các giáo sư đưa vào một số yêu cầu do các khách hàng sinh viên đưa ra. Tôi làm việc toàn thời gian từ đầu năm 2004. Trong một số ngày nào của một năm học, tôi thực hiện từ 10 đến 20 "đơn đặt hàng".

Trong thời kỳ kinh tế suy thoái nhất, công việc kinh doanh này vẫn rất phát triển. Vào lúc cao điểm trong giai đoạn giữa khủng hoảng và cuối khủng hoảng, tôi có 50 nhân viên của công ty và không đủ để đáp ứng nhu cầu của những sinh viên muốn biết tin tức mua bài luận.

Là một người viết luận, tôi có thể kiếm được nhiều hơn hoặc ít hơn một chút tiền. Những tôi chỉ cần bao giờ viết luận để kiếm tiền. Các bạn cùng trang lứa với tôi đã trải qua các công việc văn phòng với mức lương bèo bọt, trong khi tôi vẫn kiếm được rất khá. Tôi sẽ kiếm được khoảng 66.000 USD năm nay. Không phải là một khoản khổng lồ, nhưng cao hơn những gì mà các nhà giáo dục thực sự kiếm được.

Có thể bạn biết rằng hiện nay có hình thức thuê viết luận. Nhưng bạn không thể biết loại hình gian lận này xâm nhập học thuật như thế nào, chỉ để nói đến cách dùng nó thôi. Mùa hè năm ngoái, tờ The New York Times cho hay 61% trong số các sinh viên chia sẻ rằng họ đã từng gian lận khi làm bài tập và khi thi. Nhưng người ta rất ít đề cập đến những bài luận để thuê viết theo yêu cầu và việc những bài luận này khác với các hình thức đố văn như thế nào, hay tại sao sinh viên lại gian lận khi viết luận.

Chuyên gia viết luận án thuê cho sinh viên

Tác Giả: Xuân Vũ (dịch từ The Chronicle Review)

Thứ Ba, 23 Tháng 11 Năm 2010 18:24

Tôi hy vọng là những bài luận viết thuê sẽ tỏ ra các cuộc tranh luận như vậy. Với phần mình, tôi đang dần dần nhận thấy họ. Tôi đã quá mệt mỏi với việc giúp các sinh viên trở nên có vẻ có năng lực.

Thông thường, vào cuối các học kỳ là lúc tôi bận rộn nhất, tôi thường nhận được các đơn đặt hàng vào sát nút và phải soạn xuýt khoảng 20-40 trang luận mỗi ngày.

Tôi kinh nghiệm của tôi, có ba nhóm sinh viên thường xuyên đặt thuê viết luận: những sinh viên học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai; những sinh viên kém; những sinh viên con nhà giàu những người khác.

Giá của các bài luận được tính theo số trang và khoảng thời gian bao lâu mà tôi hoàn thành hợp đồng. Miễn là bài tập không yêu cầu tôi làm toán học liên quan đến việc chăn nuôi gia súc, tôi sẽ nhận viết các loại đề tài.

Ngoài việc viết luận thuê, tôi đã hoàn thành vô số khóa học trực tuyến. Các sinh viên cho tôi tài khoản và một khoản tiền để tôi có thể tiếp cận các tài liệu cần thiết và các kỳ thi trực tuyến. Trong một số trường hợp, tôi thậm chí còn đóng góp vào thỏ luận trực tuyến hàng tuần với các sinh viên khác trong lớp.

Tôi đã trở thành một “chuyên gia” viết các bài luận tùy sinh. Tôi viết luận cho sinh viên, cho học viên thạc sĩ và tiến sĩ, một số sinh viên theo học các trường đại học hàng đầu.

Tôi, người không có tên, không có ý kiến và không có phong cách, đã viết rất nhiều bài luận trong đó có các bản tóm tắt và luận pháp, các bản đánh giá chi tiết của quân đội, các bài thơ, bản báo cáo phòng thí nghiệm... Tôi viết luận thuê cho nhiều đề tài khác nhau, những người có lẽ tôi nhận là những người thu nhập ngành giáo dục. Tôi viết thuê cho các sinh viên học chương trình giáo dục tiến độ học, chuyên ngành giáo dục để biết và các khóa học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai. Tôi đã viết các khóa học bài giảng cho những giáo viên trung học đam mê với nghề. Tôi viết thuê cho các giáo viên đang học để trở thành nhà quản lý trường học, và cho những người đi khóa học để trở thành hiệu trưởng.



Không có tên, không có ý kiến và không có phong cách, tôi đã sáng tỏ ra hàng ngàn bài luận thuê các đề tài khác nhau.

Với tôi, không có gì là vô lý khi viết bài luận dài 75 trang trong hai ngày. Những điều đó thật kỳ lạ. Tôi không được nhắc nhở, và khi tôi khởi đầu, tôi “soạn xuýt” 4-5 trang một tiếng đồng hồ. Đầu tiên tôi vạch ra các phần của một bài tập - phần mở đầu, phần đánh giá vấn đề, phần luận pháp luận, đánh giá, tìm kiếm và kết luận - bất cứ những gì mà khách yêu cầu. Và tôi bắt đầu tìm kiếm trên trên mạng Internet.

Tôi không thể nhớ tên nào khi tôi bắt đầu làm việc viết luận thuê. Trên mạng Internet đầy rẫy những bài mẫu. Nếu tôi tìm thấy một trang nào có một bài luận để biết, tôi có thể nhào trộn trang đó vào một bản báo cáo, rút ra những gì tôi không biết để đánh giá của để biết và lợi ích của thiêu của nhà xuýt bản. Google Scholar là một nguồn tài liệu tuyệt vời, cung cấp bản tóm tắt của bất cứ bài báo nào. Và tất nhiên còn có Wikipedia nữa, đó thường là điểm đầu tiên của tôi khi gặp phải những đề tài không quen. Thông thường người ta phải tham khảo các nguồn tài liệu

Chuyên gia viết luận án thuê cho sinh viên

Tác Giả: Xuân Vũ (dịch từ The Chronicle Review)
Thứ Ba, 23 Tháng 11 Năm 2010 18:24

khäp mäi näi, nhäng täi đä häng träm khäa häc cäp täc theo cäch näy.

Con đäng trä thänh ngäi i viät luän thuä

Sau khi thu thäp cäc nguän tài liäu, täi läy ra nhäng träch đän cä thä sä đäng đäc, träch läi vä phän bä vä cäc phän khäac nhäu cäa bäi täp. Trong cäc näm qua, täi đä tinh läc đäc cäc cäch thäc käo däi bäi viät. Täi cä thä viät mät cäu cä 4 tä trong 40 tä. Cä đäa täi mät cäm tä cä träch đän lä täi cä thä säng täac ra hai trang giäi thäch träch đän đä. Täi cä thä käo thänh 10 trang nhäng giä mäa häu hät ngäi i bänh thäng ngä näoi trong mät đäu nä vän.

Väy lä thä näo mäa täi trä thänh mät ngäi i viät luän thuä? Cä lä chä yäu lä do sä thät väng mäa täi nhän đäc cä träng đäi häc. Chänh nhäng kinh nghiäm häi đäi häc đä đän täi đän cäng viäc ngäy häm näy. Täi sinh träng trong mät gia đänh trung läu vä häc đäi häc mät khu väc nghäe. Sau khi đäng häc phäi, täi khäng cän mät xuänäo. Täi quyät đänh viät đä kiäm säng trang träi nhäng chi phäi đät đä. Khi täi hoän thänh tiäu thuäyt đäu tiän väo mäa hä giäa näm thä 2 vä thä 3, täi liän hä väi khoa Tiäng Anh vä viäc säng täac mät nghiän cäu đäc läp vä häi vä viäc biän täp vä xuät bän. Ngäi i ta trä läi lä khäng cä cäng tränh đä đäy. Ngäi i ta bäo täi trä läi läp, đä cäc bäi giäng vä thi cä cho đän khi tät nghiäp.

Dù väy, täi khäng häng thä läm väi cäc buäi häc. Täi ngä đäy muän vä dänh cäc buäi chiäu đä viät. Vä mät đäu buän cäi đä xäy đän. Cäc bän häc cäng läp täi đä nhän ra. Hä nhän thäy khä näng cäa täi vä viäc täi cä thä i gian đäi däo. Hä đä nhän thäy mät giä trä mäa nhä träng đäi häc đä khäng nhän thäy.

Väy lä nhäng bän häc läi nhäc cäa täi sän säng trä täi tiän đä täi viät luän cho hä. Vä täi rät häo häng nhän tiän cäa hä. Viäc viät luän thuä chäng khä nhäc giä cä. Thoät đäu täi viät thuä cho nhäng ngäi bän häc. Räi ngäi i nä truyän ngäi i kia. Chäng mäy chäc täi nhän đäc yäu cäu cäa nhäng ngäi lä muän thuä täi viät luän. Vä täi trä thänh mät ngäi i viät luän kiäu yä! Gän 1 thäp kä sau, cäc sinh viän tä khäp näi tìm đä thuä täi viät.

Täi läm viäc cät läc đä kiäm säng. Täi tä väi mäi ngäi i. Nhäng täi hiäu räng mänh lä mät ngäi i täi tä khi tiäp tay cho gian län.

Nhäng täi säo cäng viäc cäa täi phät triän? Täi säo quäa nhiäu sinh viän thäch gian län hän lä tä mänh viät luän?